
Garðabær, 21. febrúar 2019

Fyrirspurn um fréttastefnu Garðabæjar

Er til opinber fréttastefna sveitarfélagsins
Hver er fréttastefnan ef hún er til?
Hver leggur til fréttaefni á gardabaer.is?  
Hver metur hvaða viðburðir eða verkefni sem eru á vegum bæjarins séu fréttir?
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